



รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา & คณะอนุกรรมการฝ่ายข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๔-๑๓๑๘-๒๑

เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN infrastructure Fund-AIF)

ผู้เรียบเรียง นางณิชาณี ฉุนฉลาด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

ออกอากาศ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN infrastructure Fund-AIF) เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือทางการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคโดยมี **วัตถุประสงค์** เพื่อการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในและระหว่างพรมแดนของประเทศสมาชิกอาเซียนกับทั้งส่งเสริม “การนำเงินออม” ภายในภูมิภาคอาเซียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน กองทุน AIF มีสถานะทางกฎหมายเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งก็เป็นชาติที่ลงทุนเบื้องต้นสูงที่สุดคือ ๑๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ **สาระสำคัญของความตกลงของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน AIF** มีคณะกรรมการบริหารกองทุน (Board of Directors-BOD) ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ โดยจะแบ่งประเด็นการตัดสินใจออกเป็น ๒ แบบได้แก่ (๑) ประเด็นทั่วไป จะต้องได้รับการตัดสินใจโดยผู้ถือหุ้นสิทธิในการออกเสียงในกองทุน AIF รวมกันมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๑ ประเทศ ๑ เสียง) (๒) ประเด็นพื้นฐาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในกองทุน AIF ของผู้ถือหุ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินทุนของกองทุน การตัดสินใจเรื่องสถานที่ตั้งของกองทุน และการยกเลิกกองทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงในกองทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ ๖๗ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นจำนวนมากกว่าร้อยละ ๖๗ กองทุน AIF มีอำนาจในการทำสัญญาและดำเนินการต่าง ๆ ในนามของตนเอง มีทุนเริ่มต้นทั้งหมด ๔๘๕.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นเงินร่วมลงทุนที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน ๓๓๕.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประเทศไทยจะร่วมลงทุน ๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นประเทศพม่าที่ไม่ได้เข้าร่วมในกองทุนนี้ นอกจากนี้ยังมาจากธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asian Development Bank : ADB จำนวน ๑๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ADB นอกจากจะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกองทุนนี้แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นผู้บริหารกองทุนและเป็นผู้ให้ความมั่นใจว่าการลงทุนทั้งหลายของกองทุน AIF นี้จะดำเนินไปอย่างสมเหตุผลทางการเงินด้วย สำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนจัดตั้ง ๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ ๔๕๐ ล้านบาท และมีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ ๓.๐๙ การชำระเงินเข้ากองทุน AIF แบ่งออกเป็น ๓ งวดเท่า ๆ กัน ซึ่งประเทศสมาชิกต้องชำระเงินงวดแรกภายในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๕ งวดที่เหลือจะต้องชำระเมื่อครบรอบของแต่ละปีของการชำระเงินงวดแรก **ส่วนเป้าหมายของกองทุน** คือการให้การสนับสนุนเงินกู้กับโครงการต่าง ๆ ประมาณ ๖ โครงการต่อปี ในแต่ละโครงการมีเพดานการกู้ยืม (Project Limit) ไม่เกิน ๗๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการที่จะได้รับเงินทุนจากกองทุน AIF นอกจากจะต้องเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังต้องเป็น

โครงการที่สามารถลดความยากไร้ ส่งเสริมการค้า และกระตุ้นการลงทุนได้และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับกองทุน **หลักเกณฑ์ในการให้กู้ยืมและโครงการที่กองทุน AIF** ในช่วง ๓ ปีแรกของการดำเนินการกองทุน AIF จะให้เงินกู้เฉพาะโครงการที่เป็นของภาครัฐ หรือโครงการที่รัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเท่านั้น เมื่อกองทุนได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ตามเป้าหมาย คือที่ระดับ AA แล้ว กองทุนจึงจะพิจารณาโครงการของภาคเอกชน (Private Sector Development) ต่อไป

ประโยชน์ที่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจะได้รับจากกองทุน AIF โดยภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งความหวังว่าโครงการนี้จะสามารถปล่อยเงินกู้ได้เพิ่มขึ้นในระดับ ๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าทางการเงินด้านต่าง ๆ รวมทั้งหมดสูงกว่า ๑๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุน AIF จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่ประเทศสมาชิกได้ร่วมลงทุนจัดตั้งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งในด้านการซื้อขาย การขนส่งสินค้า การค้า บริการ และการลงทุนภายในภูมิภาค กับทั้งกองทุน AIF ยังจะเป็นส่วนสำคัญในการลดช่องว่างของพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน อันเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย เพราะปัจจัยหลักที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศประสบความสำเร็จได้ก็คือ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพียงพอ

บรรณานุกรม

- ณกฤษ เศรษฐน์นนท์. (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖). พร้อมรับ AEC หรือยัง?. **ประชาชาติธุรกิจออนไลน์**. สืบค้น ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จาก http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1364203169
- ศศิณ พริ้งพงษ์. (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๗). กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน ภาคที่ ๑ : ความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน. **วารสารการเงินการคลัง**. ๒๖(๗๙), ๗๕-๗๙.
- ศศิณ พริ้งพงษ์. (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗). กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน ภาคที่ ๒ : ลักษณะโครงสร้างทางเทคนิค แนวทางการพัฒนาอันดับความน่าเชื่อถือและประโยชน์ที่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจะได้รับจากกองทุน AIF. **วารสารการเงินการคลัง**. ๒๖(๘๐), ๘๔-๘๗.
- Practical Report ADB ชงจีน-อินเดีย ร่วมลงทุนกองทุนสาธารณูปโภคอาเซียน. (๒๑ มกราคม ๒๕๕๕) สืบค้น ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จาก <http://www.siamintelligence.com/adb-asean-infrastructure-fund/>